



NƠI KHÁCH GIANG HỒ VUNG GƯƠM XẢ LÁNG
Người giữ quán: ƯC TIÊN

Lời Tòan Soạn

Thời Xuân Thu Chiến Quốc, biên thùy là nơi qua lại của khách giang hồ. Khách đi tìm minh chủ, mộng bá đồ vương. Khách vong gia bại tẩu đi mưu đồ phục quốc. Khách phong lưu nhàn tản vân du cho thỏa chí tang bồng. Quán biên thùy là nơi khách dừng chân, hâm bầu rượu nóng, thả lá đề thơ, hay vung gươm đẹp nổi bất bằng...

COV mở quán Biên Thùy để đón nhận mọi phát biểu của khách giang hồ thời “Việt Nam Vong Quốc Sử” tân thời. Cửa quán mở rộng, xin mời khách dừng chân, thả lá đề thơ hay ... vung gươm xả láng, hay đỡ tùy nơi quý khách. Đường gươm đẹp thì thiếu chi khách giang hồ khác tán thưởng. Dao pháp loạn thì ráng chịu mà lãnh lấy những sóng gió bất bằng. Người giữ quán thì chia sẻ xin hâm bầu rượu nóng, mở cửa mời khách dừng chân. Quán đã mở rồi, xin mời chut quý khách...

Khai pháo ----Tiền sát viên Đặng Phong

Mặc dù lo “nhiệm vụ” tiền sát, nhưng có khi cũng “đọc cọp” được mấy số báo Con Ong Việt xuất bản ở SanDiego. USA, nhờ vậy mà khó quên khuôn mặt và hành vi bỉ ổi từ lâu của tên Lê Xuân Sơn (đang hưởng tiền bệnh) vẫn còn đặc lực điều hành trang Web “điểm đàng hải ngoại” bấy lâu nay, với mục đích tạo nơi quy tụ cho một số ít thành viên thiếu nhân cách của đảng Việt Tân như Đặng Văn Trí, Khiếu Như Long, Bùi ngọc Hỷ, Phan anh Dũng v.v... thường xuyên gặp gỡ nhau, bàn ra tán vào quây phá, gây ra lăm xáo trộn, từ ý muốn đến việc làm, nhóm người này đã gây hoang mang cho phần lớn người Việt đang định cư ở đây!

Lục Chủ Tịch Chịu Phép “RửaTội” ----Tiền sát viên ---

Theo Điểm Đàng Hải Ngoại (DDHN), một trang Web CS thực hiện từ trong nước, người điều hành ở hải ngoại là Lê Xuân Sơn (LXS) thường hành động liên kết với băng đảng Việt Tân tại San Diego đưa tin: Chiều thứ Bảy ngày 7 tháng 2 năm 2009, tại nhà bà Trang Phó Chủ tịch cộng đồng thiếu số Việt Tân/San Diego thường được gọi tắt là cộng đồng “4 Lờ”, băng đảng Việt Tân đã tụ tập nhau tổ chức làm “Lễ Rửa Tội” cho ông Lục Phương Ninh để “trở lại đạo”. Được biết, nhà bà phó chủ tịch cộng đồng Vịt Tiềm nay đã được cải biến thành một mini “nursing home” săn sóc vài người già yếu bệnh hoạn để làm cái job kiếm ăn.

ông LPN nguyên trước đây là chủ tịch “Lực Lượng Dân Quân”, từng bị Hoàng Cơ Minh, chủ tịch Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng VN, gọi tắt là Mặt Trận (MT), tiền thân của băng đảng Việt Tân lập kế đá văng ra khỏi cái ghế chủ tịch “Lực Lượng Dân Quân” tiếm đoạt một số đông thành viên vốn được ông LPN đưa từ Việt Nam sang. Hoàng Cơ Minh đã chà đạp, cướp công của Ông trong những năm tháng đầu khi chuẩn bị thành lập tổ chức Mặt Trận. Hoàng Cơ Minh đã lập kế lường gạt, sang đoạt nhân sự để xóa tên lực lượng Dân Quân của ông! để rồi lập nên Mặt Trận, tổ chức kháng chiến ma, chiến khu giả, lường gạt số tiền mồ hôi nước mắt của đồng hương, giết người để bịt miệng v.v... giống như những hành vi, thủ đoạn của Việt gian cộng sản đã thường dùng để khống chế Dân tộc trong mấy chục năm qua..!

Giờ đây, trời đất xui khiến! lúc ông LPN đã thành người mất trí, ngớ ngẩn, ngồi xe lăn lại rơi đứng vào hang ổ của Việt Tân. Băng đảng Việt Tân vùng San Diego thường đem ông ra làm kiếng đẩy xe lăn đưa ông đi trình diễn mỗi khi bọn ma đầu VT tổ chức biểu tình cuội chống cộng sản VN.

Ông Ninh “chịu phép rửa tội” để trở thành tín đồ công giáo, quả thật đối với những người bình thường, chân thật hướng lòng vào đức tin thì ai cũng vui mừng hoan hỷ, bởi vì trong thời gian này, ở hoàn cảnh này đối với bản thân của Ông Ninh là cần thiết. Nhưng chắc Chúa cũng thờ dài ái ngại khi nhận một con chiên được dắt lối đưa đường “trở lại đạo” từ một băng đảng có quá nhiều tội ác đối với tập thể người Việt tránh nạn cộng sản.

Quái Vật Thành San ----Pháo thủ Nguyễn Nguyễn ---

Báo động với đồng hương San Diego, con quái vật Thành San, Lê Xuân Sơn (LXS) chủ Web Điểm Đàng Hải Ngoại (DDHN) nguyên là một sĩ quan QLVNCH từng làm quận trưởng quân Củ Chi; hiện nay, hấn đã chối bỏ nhân thân tỵ nạn, tự nguyện làm tay sai cho bọn vgc; dưới trướng của nó gồm có một bọn vô lại như, Khiếu Như Long, Phan Anh Dũng, tự Phan Trường An, Đặng Văn Trí và Bùi Ngọc Hỷ v.v... Bọn vô lại này thường tụ tập nhau bàn mưu tính kế, dựng đứng câu chuyện, đặt điều tạo ra nhiều chuyện quái gở, thiếu văn hóa để bôi bẩn một số hội đoàn và nhân sĩ người Việt quốc gia tại San Diego, ví dụ điển hình mà bọn này thường tung ra: người này chỉ còn “một hòn giải” anh kia thuộc loại “heo nọc”, chuyên viên “đạp má”, đạp má rafale, tức là đ. . lia lia. Đúng là mồ mả tổ tiên LXS cũng như mấy thằng này bị động. Tổ tiên ông bà chúng xui khiến nó phát khùng, nên tối ngày đêm chỉ biết chui đầu xuống gầm giường, hoặc nấp mình trong cầu tiêu “tranh thủ nhòm” cho sướng cái mả mẹ chúng, nhờ thế mà bọn mất dạy này mới “giác ngộ” được rõ ràng: Ai chỉ có một hòn giải? Và ai là người hùng “đạp má”? Đạp lia lia, đạp đến độ mà LXS phát khùng phải mang bệnh thần kinh. . . . (Sorry . . sorry. . . quá đà, quá trớn, chủ quán không cho vung gươm xả láng, cut - cut cut)

Tiểu Nhân Đắc Chí --- Dân vệ Trần Thông ---

Thứ Bảy ngày 14-02-09 nhân dịp Hội Ái Hữu Không Quân/San Diego tổ chức mừng tiệc Tân Niên, chiến hữu Hoàng Văn Nhạn và ban chấp hành Liên Hội Chiến Sĩ VNCH/San Diego (LHCS) đã đến tham dự đáp lời mời của ông hội trưởng Hội Ái Hữu Không Quân/SD. Việc tham dự mang đây ý nghĩa tốt đẹp, thắt chặt tình đoàn kết tương thân và tương ái giữa các chiến hữu QLVNCH. Một cá nhân trong Ban Tổ Chức Hội AHKQ/SD, tên VT Trần Văn Chương đã lợi dụng cơ hội quý báu đó để trả thù, ông chủ tịch liên hội chiến sĩ một cách đê tiện, mất vệ sinh bằng cách cố ý giới thiệu sai danh tánh chức vụ của chiến hữu chủ tịch Liên Hội Chiến Sĩ VNCH/San Diego. Được biết Trần Văn Chương, tên thật học, được mẹ vợ bảo lãnh sang Mỹ trong Chương Trình Đoàn Tụ O.D.P, một chiến hữu KQ chạy bàn trong Câu Lạc Bộ Sĩ Quan KQ Huỳnh Hữu Bạc. Nhưng bất cứ ở đâu, Trần Văn Chương vẫn nổi: “Đến Hoa Kỳ theo Chương Trình H.O, Phi Công Trực Thăng, xuất thân từ Trung Tâm Kỹ sư Phú Thọ v.v...”.

Mong ông chủ tịch liên hội Chiến Sĩ đừng chấp - tiểu nhân ở đâu cũng là tiểu nhân - Tiểu nhân đắc chí . . . tiểu hi hi ...

QUÁN BIÊN THÙY